

Số: 189/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO****- Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình  
tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác  
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội; Trương Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội báo cáo kết quả công tác năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về chỉ đạo, điều hành và kết quả công tác của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội thời gian qua và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Những năm gần đây, hoạt động giao lưu thương mại, sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, đời sống nhân dân được nâng lên, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, từ đó các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng kém, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại cũng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trong những tháng đầu năm 2020, chúng ta còn phải đối mặt với sự bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các mặt kinh tế, xã hội, trong đó Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lợi dụng dịch bệnh, nhiều đối tượng đã mua gom, đầu cơ, tăng giá bán hàng hóa; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, nhất là với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân như lương thực, thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày và trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch để thu lợi bất chính, gây bất ổn xã hội.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, sự nỗ lực, tích cực của các bộ, ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã chủ động, kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng và sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân, nâng cao vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội và các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, bất cập: vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, ở một số đơn vị, địa bàn còn thiếu quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc; công tác phối hợp, chia sẻ thông tin chưa thực sự hiệu quả..., hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn bày bán công khai tại nhiều nơi, phổ biến trên các trang web, mạng xã hội....

## **II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI**

Với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung phát triển kinh tế vừa tiếp tục phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong tình trạng “bình thường mới”, nhu cầu tiêu dùng, du lịch, hoạt động của người dân tăng cao sau đợt giãn cách xã hội kéo dài, vì vậy các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ gia tăng hoạt động, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Thành phố Hà Nội với vị trí đặc biệt là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phải tăng tốc phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch; kêu gọi người dân, doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cần chú trọng, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không có vùng cấm. Thủ trưởng các lực lượng chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai,

thường xuyên trên địa bàn; đề cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Bên cạnh đó, phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc.

## 2. Ban Chỉ đạo 389 của thành phố Hà Nội:

- Cần thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua để có giải pháp khắc phục triệt để, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới;

- Xây dựng quy chế xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Chỉ đạo trên từng địa bàn, lĩnh vực được giao, khi có vụ việc xảy ra phải xác định được trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân, đơn vị liên quan;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Thường trực 389 quốc gia và các lực lượng chức năng của Trung ương xây dựng các kế hoạch nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với một số địa bàn trọng điểm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...; Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại điện tử...

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tác hại của việc tiêu thụ các mặt hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, biện pháp phòng, chống. Tiếp tục xây dựng mô hình toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bên cạnh đó, phải kịp thời khen thưởng, bảo vệ người dân dũng cảm tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

- Từ hoạt động thực tiễn của các lực lượng chức năng, đề xuất kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn bất cập, sơ hở. Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy xã hội hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các hoạt động hỗ trợ từ phía các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

## 3. Các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội:

- Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội. Chú trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối

với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí, ngành nghề theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp tốt với lực lượng chức năng ở Trung ương và các địa phương khác, nhất là các tỉnh biên giới trọng điểm như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lào Cai... bảo đảm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới, cửa khẩu về Hà Nội để tiêu thụ, trung chuyển, tập trung vào 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Xác lập các chuyên án triệt phá các tụ điểm tàng trữ, tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn Thành phố.

- Làm tốt công tác thu thập thông tin, điều tra cơ bản, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các mặt hàng thiết bị y tế, các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn. Đồng thời phải chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế.

- Tập trung điều tra, xác minh để xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm mà các lực lượng đã phát hiện, khởi tố trong thời gian qua. Phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật; tuyên truyền kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa vi phạm.

4. Về một số đề xuất, kiến nghị của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội và các đại biểu tham dự buổi làm việc, yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng hợp đầy đủ, tham mưu, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Y tế;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các cơ quan, đơn vị: BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát C03, Cục An ninh kinh tế (BCA);
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Công TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, V.I (03). ĐVD. 18

